
KUJARIBU ROHO

Sisi katika Kanisa la ukiri wa Kilutheri na makanisa mengine hatuna mtu ana maono kutoka kwa

Mungu.Hatuneni kwa lugha.Hutupungi pepo.Hakuna mmojawapo kati yetu mwenye nguvu ya

kuponya kupitia kuwekewa mikono.Kwa uhuru tunaruhusu hili na kumpa utukufu Mungu kwamba

kile ambacho tuonacho ni neno lake katika ukweli wake na utakatifu(Usafi).Neno la Mungu katika

utukufu wake na nguvu na kivuli kikuu mno kwa uwezo wa kimitume kufanya miujiza.Mungu

anaweza na anaendelea kufanya miujiza.Hubadilishwa kupitia nguvu ya injili ya Kikristo,ingawa

itakuwa ni mtoto mdogo kupitia injili katika sacrament ya ubatizo au wakubwa kwa moyo wa

kutokuamini kupitia injili katika neno.Humaanisha imani kupitia siri ya nguvu ya neno lake wakati

ikisimama peke yake au kupitia neno lake katika Sakramenti ya madhabahu.(Meza ya Bwana ).Kama

unavyoona Ukristo wetu ni juu ya neno.Na hili ni msisitizo wa Biblia yenyewe. 

Bwana anafundisha kwamba kama tukiendelea katika neno lake hivyo tumekuwa wanafunzi wake.Ni

hivyo kwamba tunajua ukweli na tupo huru kupitia ukweli ule.(Yohana 8:31-32).Nguvu ya

kimiiujiza ya neno yameelezwa kiwazi wazi katika (Kwa maana neno la Mungu ni hai,tena lina

nguvu,tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili,tena lachoma hata kuzigawanya nafsi

na roho,na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake;tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi

ya moyo (Waebrania 4:12).Paulo pia alivuta usikivu wa injili kama ni nguvu ya Mungu ya

wokovu(Warumi 1:16). 

Neno lenye nguvu zote kuwa tunalisoma katika karatasi hii.Roho wa Mungu ambaye hufanya kazi

kupitia neno atie imani yenu nguvu katika yeye, kupitia kujifunza neno lake. 

Kujaribu roho

Ni upendo wa Mtume ambao hututia moyo kuzijaribu roho kwamba zinatokana na Mungu.Jinsi gani

tuzijaribu roho?tunachunguza katika mwanga wa neno la Mungu,Neno la Mungu humwaga kuhitaji

mwanga kuelewa ingawa kwa kunena,kupitia roho,uponyaji na maono ya Mungu au vyazo

vingine.Neno la Mungu ni kiwango au sheria ambayo tunahukumu labda wapo leo au hapana.Na

kufahamu kwamba ni mtume wa upendo anatuonya kuwa kinyume na manabii wa uongo na roho

ya mpinga Kristo(1 Yohana 2:18-27,4:1-6).Ni alama ya upendo kwamba tunachapa na kusambaza

nakala hii ili wasomaji waingiwe na roho ya kweli isiyo ya kosa. 

Karama za Roho

Husemwa na baadhi ya watu kwamba zinazowenza kufanya miujiza ipo leo katika kanisa lake

(Mungu).Kama ilivyokuwa katika kipindi cha Mitume.Kwanza ya vyote, hebu natuone karama ipi

ya roho kuwa ni kubwa kuliko nyingi.Orodha ya juu ya kila mtu ni kuwa ni kusamehewa dhambi,

“kupokea Roho Mtakatifu. (Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni roho

Mtakatifu wowote mtakaowaondolea dhambi, wameondolewa; na wote mtakaowafungia dhambi

wamefungiwa.Yohana 20:22-23)”Mitume walikuwa na msamaha wa dhambi na kuogopesha na

katika mzunguko walishiriki na kutangangaza hili kama utabiri wa kazi ya mbeleni.Kutoka katika

kipawa hichi cha msamaha kumiminwa kingine kadri Bwana alivyowajalia.Kwa kusanyiko la

Korintho,ambalo lilikuwa katika uvimbe na machafuko kwa sababu walikuwa hawafuati neno,Paulo



aliandika, “Kutamani karama iliyokuu”(1 Wakorintho 12:31).Karama iliyo kuu ilitumwa na Paulo

katika mstari wa 23 katika sura hiyo hiyo.Aliziweka kama ya kwanza,ya pili,ya tatu;karama ya juu

ni ile ambayo inamfanya mtu kuwa Mtume,Nabii(Mhubiri) na mwalimu.Ofisi hizi tatu katika kanisa

kiini chake kikuu ni neno.Ni neno ambalo lina umuhimu,Kwa sababu kupitia imani yake inawasha

na kupepeta kuunguza mwanga katika kipindi hichi cha dhambi na makosa. 

Kutoka kulisoma neno la Mungu huja karama za Roho kwa imani, tumaini na upendo.Paulo

anasisitiza “Upendo”katika 1 Wakorintho 13.Katika sura hii anasema kwamba karama za kunena

kwa lugha “zitakoma”.Ndipo akaendelea kwa kina juu ya kunena kwa lugha katika sura ya 14 ipaswe

kusomwa kwa wote ambao leo wanachanganya juu ya kunena kwa lugha.Paulo anataja kwa jinsi gani

kunena ni kipawa kidogo.Uzima ni neno.(Lakini katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa

akili zangu,nipate kufundisha wengine,zaidi ya kunena maneno kumi elfu kwa lugha.1 Wakorinto

14;19).Katika siku za mitume kulikuwa na karama kubwa na ndogo.Tunazidi kuambukiza karama

zilizo kuu na muhimu kwa wokovu na kwa maendeleo ya imani ya Kikristo. 

Lengo la karama ndogo ya kutenda miujiza

Kuna kifungu cha muhimu ambacho hueleza kusudi la karama ndogo ya kufanya miujiza, tunasoma

Marko16:20 kwamba, Nao wale wakatoka, wakahubiri kotekote, Bwana akitenda kazi pamoja nao,

nakulidhibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo.Ishara zilifanywa na Mitume kudhibitisha

ujumbe.Walikuwa ni vibao vilivyosema “Hili ni neno la Mungu, Lililohubiriwa na watu

hawa.”Walielekeza katika neno na wala siyo nje ya neno.Mara moja Biblia ilikuwa imetolewa kwa

kitabu cha mwisho (Ufunuo).Ufunuo wa Kimungu ulikuwa umekamilika hakuna uhitaji zaidi wa

mfumo katika maono, kunena na kadhalika kama onyo kali katika mwisho wa Biblia na siyo

kuongeza katika mafunuo ya Kimungu, Ufunuo 22:18 Namshuhudia kila mtu asikiaye maneno ya

unabii wa kitabu hiki, Mtu yeyote akiongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa

katika kitabu hiki. 

Kuna kuendana sawasawa katika Bwana wetu na miujiza yake.Iwapo miujiza kipekee kama

kuponya, kusaidia watu Fulani na kutawala upendo wa Mungu kwa ujumla miujiza yake ilishuhudia

kwamba alikuwa mwana wa Mungu.Kuna mtu yeyote aliyefanya mambo kama hayo? Mtume

Yohana aliandika, “Yohana 1:14 Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu; Nasi tukauona utukufu

wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba; umejaa neema na kweli.”Miujiza ya Yesu

ilimwonyesha kuwa ni neno la milele lililofanyika mwili,Mungu mwenye nguvu ambaye

humkomboa mwanadamu.Wakati Yesu alipotembea duniani katika kufanyika mwili,miujiza yake

ilimwelekeza na kusema, “Msikilizeni”.Hivyo pia,Kama neno lilikuwa limetolewa na Mitume,ishara

zikiambatana kwa utoaji wa neno lilielekeza kwalo (neno)nakusema, “huu ni ufunuo wa

Kimungu,lisikilizeni” 

Mwandishi wa waraka kwa Waebrania 2:1,3-4 anasema “Kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi

hayo yaliyosikiwa tusiye tukayakosa.Sisi je!tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna

hii,ambao kwanza ulinenwa na Bwana,kisha ukadhibitika kwetu na wale waliosikia;Mungu naye

akishuhudia pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi,na kwa magawanyo ya Roho

Mtakatifu,Kama alivyopenda mwenyewe.”Mungu alitoa ushahidi kupitia miujiza kwamba ilikuwa

ni Neno Lake. 



Mpangilio wa vitabu kwenye Biblia umekamilika.Huu ni ufunuo kutoka kwa Mungu tuliopewa

katika neno.Tunapaswa kulisoma,kulichunguza,kujifunza na kuliamini kwa sababu lilimfunua

Bwana wetu mwenye upendo na njia ya wokovu ambayo aliyoifunua kwetu.Ishara ziliambatana na

neno.Sisi leo tuna neno nzima. 

Chanzo cha miujiza ya leo

Sababu mojawapo ya kudhania miujiza ya leo ni kwamba ni bandia.Katika siku za Paulo kulikuwa

kuna ulaghai mwingi njiani akirusha mbele ukweli wao na kufanya miujiza iliyodhaniwa ilikuwa

yote kupata yafuatayo.Petro akamjia Simon mchawi ambaye kupitia hila zake alifikiri kwamba

atakuwa ameitwa “mkuu”tumetangaza upya kukosa neema,njia za kijanja,tunakataa kutenda kiukatili

au kuwa na hasira kwa neno la Mungu,lakini kwa hoja ya wazi ya ukweli tumejitukuza sisi wenyewe

kwa kila mmoja nafsini mbele ya Mungu(Lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika,wala

hatuenendi kwa hila,wala kulichanganya neno la Mungu na uongo;bali kwa kuidhihirisha kweli

twajionyesha kuwa na haki,dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za watu;Kwa maana hatujihubiri

wenyewe,bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana;na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wenu kwa ajili

ya Yesu.2 Wakorintho 4:2,5).Hakuna tofauti sasa kuliko katika siku za Paulo,bado watu wanataka

kupata yafuatayo kwa ajili yao wenyewe.Inawezekana yote mmoja kujibu kwa kuiita miujiza ya kileo

ni kwamba kwa kifupi ni bandia.Tunajua kwamba hili lipo katikati ya uwanja wa mazingaombwe

ya kibinadamu ambayo ni uovu,kutoka ujana wake.Pia tunaona “mipya”miujiza inayofanywa sasa

kati ya Karesmatiki na wapentekoste kama kuogopesha katika roho na kicheko kitakatifu.Zipo wapi

hizi katika maandiko?hazipo.Tunafuata neno na wala siyo hisia za kibinadamu. 

Sababu ya pili, ingewezekana ni sababu ya hila kucheza na akili.Ufahamu wa mtu ni karama ya ajabu

sana ya Mungu.Hakuna mmoja wetu ambaye anatumia ufahamu wake wote.Kuna kiasi kikubwa cha

kipawa hiki kuliko tuelewavyo.Kwa kuchunguza kwa akili zetu kama vile mwili wetu wote, ni kweli

“wa kuogopesha na kutisha tulifanywa”Labda una ujuzi katika ufahamu kucheza hila kwako baada

ya muda mrefu bila kula.Tunasoma kuwa pia madhara ya madawa ya kulevya katika ufahamu. 

Kwa jambo la uponyaji wa kileo (kisasa) ingekuwa ni magonywa ya akili kwamba

“huponywa.”Ugonjwa wa akili ni ambao akili huongoza mwili.Mmoja anaweza kutokuwa na mkono

kwa mfano,mrefu kuliko hatua Fulani siyo kwa sababu ya ogani au tatizo la kimwili,Lakini kwa

sababu ya mwongozo mdogo wa kifahamu.Ingewezekana kuwa hofu ya maumivu kama mkono

unasogea kwa urefu wowote.Kama mmoja katika hali ya kihisia ya kiwazimu anasogeza mkono

juu,siyo uponyaji halali kama vile mtu aliyezaliwa kipofu ambaye alipokea kuona kutoka kwa

Bwana.Kwa jambo la kushuhudia maradhi ya akili ni kwa kiwango kikubwa au cha udogo

ulivyojishawishi. 

Sababu ya tatu,tusikuze nguvu ya shetani katika kutenda maajabu ya uongo.Yeye ni baba wa uongo

na mdanganyaji kutoka tangu mwanzo.Paulo aliwaandikia waefeso na kuongea juu ya shetani

kwamba mwenye mamlaka sana.(Waefeso 2:2,6:10-11).Paulo pia katika kusema juu ya kuja kwa

sheria ndogo,mpinga Kristo,aliandika “Yule ambaye kuja kwake ni mfano wa kutenda kwake

shetani,kwa uwezo wote,na ishara na ajabu za uongo; na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa

hao wanaopotea;kwa sababu hawakuikubali kupenda ile kweli,wapate kuokolewa,2 Wathesalonike

2:9-10”Shetani ni mwandaaji wa machafuko zaidi na vurugu.Yeye siyo juu ya miiujiza inayodhaniwa

leo. 



Mambo ya kibinafsi

Sasa basi hebu tuangalie kibinafsi kwa mambo ya kufanya miujiza ya kimitume leo.Labda mmoja

lazima atendee kazi kunena kwa “lugha”.Huu ni uwezo wa kunena kwa lugha isiyojulikana kwa

mnenaji.Tujifunze jinsi ilivyokuwa kunena kwa asili katika mfano wa kwanza wa

Pentekoste(Matendo 2).Katika sura hii ya pili ya matendo ya Mitume walikusanyika Yerusalemu

kwa ajili ya Pentekoste walisema kwa lugha ambazo hazikujulikana(Wote wakajazwa Roho

Mtakatifu,wakaanza kusema kwa lugha nyingi,kama Roho alivyowajalia kutamka.Matendo

2:4)Waliokuwa wanazungumza ni Wagalilaya.Na japo watu wa mataifa mengine ambayo yalikuwa

Yerusalemu wakati ule wakasikia kwa lugha zao wenyewe ilikuwa ni matendo ya uweza wa

Mungu.La muhimu tabia za kunena ilikuwa lugha za kujulikana na msemaji. 

Kunena kulipata jina kutoka siku ya kwanza ya pentekoste.Tunahusika na tukio katika nyumba ya

Cornelio, pamoja na kundi la wanafunzi wa kwanza wa Yohana mbatizaji, na tatizo la kunena kwa

lugha katika Korintho yote katika mwanga wa Pentekoste.Hii ni kanuni ya kutafsiri.Hivyo leo

tunahukumu kwa mfano wa Pentekoste.Mifano mingi ya kunena kwa lugha leo kwa kiurahisi ni

maneno ya upuuzi.Ili iwe ni lugha ya kweli lazima ijulikane. 

Kwa sababu ya mchafuko mwingi kule Korintho,ambavyo ulisumbua zaidi,kuliko kunena kwa

kawaida ,Paulo alisema kunapaswa kuwa na mtafsiri .(Kama mtu akinena kwa lugha,wanene wawili

au watatu,si zaidi,tena zamu kwa zamu,na mmoja afasiri.Lakini asipokuwapo mwenye kufasiri na

anyamaze katika kanisa;aseme na nafsi yake tena na Mungu.1 Wakorintho 14:27-28) leo kama hao

wanaotangaza kuwa siyo tu karama ya kunena kwa Lugha,lakini pia uwezo wa kutafsiri.Ingekuwa

ni vizuri kama mwingine akitafsiri. 

Kunena kwa lugha katika siku za Mitume hazikuvuruga taratibu za kuabudu.Leo hawa wanaozitenda

hizi karama za kudhania hufanya kidogo kujenga kuliko kuonyesha nguvu ya Roho.Paulo alisema

tena ,  “Bas i ,  ndugu , imekuwaje  ?mkutanapo  pamoja ,k i la  mmoja  ana

zaburi,anafundisha,anaufunuo,ana lugha,anatafsiri.Mambo yote nayatendeke kwa kusudi la

kujenga.Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko,bali ni Mungu wa amani;vile vile kama ilivyo

katika makanisa yote ya watakatifu1 Wakorintho 14:26,33”. 

Ya pili katika kurudia rudia leo miujiza ya kudhania ambazo ni uponyaji .Tayari tumehusika na

magonjwa ya akili.Pia husoma kuhusu Mungu anaweza kuponya kwa kimiujiza ,wakati madakitari

wote wameshindwa.Pia tunaamini kwamba tunapaswa kuombeana kwa ajili ya uponyaji,na kupata

afya.Huu ni ukristo haswa.Lakini Mungu ataponya kwa kuwekea mikono leo ni kitu kingine.Ni kitu

kingine kusema “Uwe mzima”na mwingine haswa kumwomba Mungu kwa ajili ya uponyaji wa

mtu.Ni nani leo angehitaji kusema kwamba kivuli chake kimempitia mgonywa kikasababisha

uponyaji?au ni nani leo angeweza kusema kwamba kitambaa chake cha mkononi kikichukuliwa

kutoka katika mwili wake kingesababisha uponyaji? 

Ya tatu katika tukio la kurudia rudia ni maono ya kudhania.Je Agabus anaweza kuja katika

kusanyiko letu leo na kufunua mafunuo au ndoto kutoka kwa Mungu?Biblia imekamilika.Ufunuo

wa Kiungu umefungwa kwa onyo kwamba haturuhusiwi kuongeza juu yake.Soma Kumbukumbu

la Torati 13 kuona jinsi walivyohusika katika Agano la Kale na waotaji wa ndoto za uongo. 



Leo kuna baadhi ambao husema kuwa ni wapungaji pepo,watu ambao wanakemea pepo.Yote

tuliyosema kuhusu upungaji yanahusika na hili pia.Ni kutambua kuwa kupagawa na mapepo ilikuwa

jambo lililokuwepo katika siku za Yesu.Ni jambo la kujifunza kutokana na historia.Wakati mwana

wa Mungu alipokuja Duniani,mpinzani wake alifanya kila njia ili aweze kumshinda.Hivyo kuna

kupagawa na pepo kama ilivyorekodiwa katika Agano jipya.Lakini nguvu ya Mungu ni kubwa kuliko

nguvu ya shetani,hivyo Kristo na mitume wake walitoa mapepo,au malaika walioanguka walisonga

miili ya wanadamu,kama kupagawa na pepo bado kupo leo,ambalo lina maswali mengi,tuna nguvu

ya maombi inatambulika kwamba maombi ya mwenye haki yana nguvu nyingi katika utendendaji.

Maswali

Kama ni kweli wengine hudumisha kwamba karama zilizo ndogo na kutenda miujiza bado zipo leo

katika kanisa,hivyo kuna baadhi ya maswali yasiyowezekana kujibika.Kwa nini baadhi tuu ya

karama za miujiza zipo?Nani leo hii angeweza kushika nyoka?(Marko 16:18).Paulo katika kisiwa

cha Malta,nyoka alimzonga na hakumdhuru.(Matendo 28:3-6)Kwetu leo ingemaanisha

hospitali,dawa au labda kifo.kwetu kwa kujikusudia kuchukua nyoka wa sumu hivyo aweze kutuuma

ingekuwa ni kumjaribu Mungu.nani ambaye angeweza kunywa vitu vya kuua kwa makusudi,kwa

kufikiri kwamba haitamdhuru?(Marko 16:18). 

Kwa nini Karama zilizo ndogo zinawakilishwa katika makanisa baadhi leo na siyo nyingine? Katika

Luka 10:17 wale sabini waliporudi kwa furaha na kusema, “Bwana hata pepo wanatutii kwa jina

lako!”Kifungu hichi na vifungu vingine vinaelekeza kwamba karama hizi zilitawanywa kwa upana

wakati wa Mitume.Kwa nini kipindi hicho na sasa je kwa nini kwamba kila husaidiwa na sauti ya

kudumisha katika miujiza hii imekuwa katika kanisa la mpinga Kristo,Upapa wa Kirumi?Fikiri

kupitia miaka wamekuwa wakisema juu ya maono na sasa ni kunena kwa Lugha.Kanisa Katoliki

bado husema kwamba tunaokolewa kwa imani na matendo na hulaani yeyote anayesema kuwa

tunaokolewa kwa imani katika Kristo tu.Hasa,zijaribuni hizo roho kama zatokana na Mungu. 

$guvu ya kweli ipo katika neno

Hatuhitaji miujiza ya kudhania kushikilia imani yetu ndani ya Bwana.Hatuhitaji kuumba kutokea

miujiza kupata yafuatayo.Tunajua nguvu ya Ibilisi ni kudanganya katika siku hizi za mwisho

kinachohitajika na tunachojua ni Biblia.Sisi walutheri tumewahi kudharauliwa kwa kuwa na karatasi

ya Papa katika Biblia.Hatuiabudu Biblia lakini tunamwabudu Bwana aliyetupa maandiko.Ni neno

lake,pumzi ya Mungu kama asemavyo na siyo tafsiri ya mtu binafsi kama Petro

asemavyo.Tunajifunza na Roho wake kutuongoza katika kweli yote na tunakataa roho wa

uongo.Neno la Mungu li hai, na hufanya kazi,limekuwa ni nguvu halisi katika maisha yetu pamoja

na neno,tuna neno la milele,ambaye alifanyika mwili akakaa kwetu kwa ukombozi wetu. 

Na Yesu aliahidi uweze kuwa na roho yake ambaye hufanya kazi kupitia neno. 

Aweze kuleta ukumbusho wa kile Yesu alichosema. 

Aweza kufundisha mambo yote. 

Aweze kukuongoza katika kweli yote.Utukufu kwa Mungu pekee. 


